



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง

1. ลุยตั้งสนง.พืชเศรษฐกิจฯ นำร่อง กล้วยา ซึ่งเค้กตลาดโลก 30 ล้านล้าน
2. สวนกล้วยไม้9จังหวัดปิดกิจการสูญ6พันล.
3. ทิศทางซีเอสอาร์ 'อินทัช' แผนพัฒนายั่งยืนคือหน้าที่ภาคธุรกิจ
4. คอลัมน์: กลางกระแส: 'ลงนา' ฟังเกษตรกรทำไมต้องเผา??
5. น้ำเค็มหนุนสูงสุดรอบ 10 ปี ประปาเค็ม-ส่อขาดน้ำทำนาปรั้ง
6. ตั้ง'ธรรมนัส'ปธ.ทำงานจัดการที่ดิน
7. ฝ้ายค้ำนได้42ชม.ซ้กพอกรมต. 38ขุนพลถลก4วัน
8. ป่วน'น้ำมันปาล์ม'ขาดหนัก เกลี้ยงห้างจำกัดปริมาณซื้อ
9. ผู้การปทส.ลั่นคดีรุกป่าสงวนคร้วทอนไม่ช้า
10. คอลัมน์: ที่เห็นและเป็นไป: ฝากไว้ที่ 'ฝ้ายค้ำน'

สื่อ

- ฐานเศรษฐกิจ
- ประชาชาติธุรกิจ
- ประชาชาติธุรกิจ
- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
- ประชาชาติธุรกิจ
- ข่าวสด
- มติชน
- ประชาชาติธุรกิจ
- ไทยโพสต์
- มติชน (กรอบบ่าย)

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ลุยตั้งสนง.พืชเศรษฐกิจฯ นำร่อง กัญชา ชิงเค้กตลาดโลก 30 ล้านล้าน

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 3651 หน้า : 9(ซ้าย)

# ลุยตั้งสนง.พืชเศรษฐกิจฯ

# นำร่อง กัญชา

## ชิงเค้กตลาดโลก 30 ล้านล้าน

**ซี** ดเส้น 180 วัน ก.เกษตรฯ ตั้งใจจัดตั้ง “สำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ” ให้แล้วเสร็จ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ... ผู้เสนอร่างฯ ฝันนำร่องสินค้าแปรรูปจากกัญชาตีตลาดโลก 30 ล้านล้านบาท หวังแบ่งเค้กเข้าประเทศ 10% ค่า 3.3 ล้านล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับแจ้งจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ... แล้ว และได้ส่งให้หน่วย



มูลค่ารวม  
พืชเศรษฐกิจโลก  
(เฉพาะกัญชา)

ตลาดโลก  
30 ล้านล้าน  
ต่อปี

ไทยคาดหวังแย่งส่วนแบ่งตลาดโลกได้ 10%

หรือประมาณ 3 ล้านล้านบาท

แบ่งเป็น ↓

- ▶ ด้านการแพทย์และยารักษาโรค 1.8 ล้านล้านบาท 60%
- ▶ ด้านอาหาร 9 แสนล้านบาท 30%
- ▶ ด้านการท่องเที่ยว 3 แสนล้านบาท 10%

ที่มา : ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....

▶ **ฐาน** INFO GRAPHIC



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือ ฐานเศรษฐกิจ

หัวข้อข่าว : ลุยตั้งสง.พืชเศรษฐกิจฯ นำร่อง กัญชา ชิงเค้กตลาดโลก 30 ล้านล้าน

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 3651 หน้า : 9(ซ้าย)

งานที่เกี่ยวข้องของเสนอความเห็นล่าสุดเรื่องอยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น

นายเฉลิมชัย สมบูรณ์ ผู้เสนอร่าง พ.ร.บ. บัญญัติจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ...มีรายชื่อผู้สนับสนุนจำนวนกว่า 1.5 หมื่นราย เพื่อก่อตั้ง "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า สาเหตุที่เสนอร่าง เนื่องจากที่ผ่านมา "กัญชา" เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคหลายชนิด ตามตำรับยาแผนโบราณและตำรายาแพทย์แผนไทย แต่ทางกลับกันกัญชาได้กลายเป็นยาเสพติดประเภท 5 จนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้แม้จะมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหลายฉบับให้สารองค์ประกอบในกัญชา อาทิ สาร CBD และ THC สามารถใช้รักษาโรคได้ และยังให้สถาบันการศึกษาร่วมกับวิสาหกิจชุมชนสามารถปลูกกัญชา เพื่องานวิจัยและพัฒนา นำมาทำยารักษาโรคได้ แต่ประกาศดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีส่วนร่วมมากนัก ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ "กัญชา" ไทย เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ โดยประชาชนชาว

ไทยมีส่วนร่วมจึงเห็นควรให้จัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยและเป็นสมุนไพรไทย อาทิ กัญชา และพืชสมุนไพรอื่น ๆ ที่ใช้ประโยชน์ในทางยาที่มีคุณค่ามากในปัจจุบัน โดยประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกและการผลิตเป็นยา เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจไทย

นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า ร่าง พ.ร.บ. นี้ มีทั้งหมด 46 มาตรา ในบทเฉพาะกาลมาตรา 46 กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานธุรการของคณะกรรมการ และให้มีการจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ (ส.พ.ศ.ช.) ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

"บทบาทหน้าที่ของสำนักงานนี้ จะใหญ่กว่ากรม โดยคณะกรรมการพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ ที่บริหารจะมีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการจากผู้มีความรู้และประสบการณ์สูงเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจด้านการผลิต และอุตสาหกรรมพืชเศรษฐกิจต่อเนื่อง ส่วนกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 11 คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงต่างๆ หรือผู้แทน นอกจากนั้นเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาจากตัวแทนแพทย์แผนไทย แผนไทยประยุกต์ และวิสาหกิจชุมชนสมาคมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ"

ส่วนบอร์ดบริหารกองทุนส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเงินจะมาจากรัฐบาลจ่ายให้เงินทุนประเดิม ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี อีกส่วนหนึ่งจะมาจากการเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกต่างประเทศ โดยจะมีการตั้งคณะ

กรรมการกองทุน มีผู้แทนจากสำนักงานประมาณเป็นประธานกรรมการ และกรรมการ 10 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงการคลัง, ผู้แทนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, ผู้แทนจาก ธ.ก.ส. ผู้แทนจากผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจจากผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจและผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมเป็นกรรมการ

ทั้งนี้จะมีสำนักงานพืชเศรษฐกิจ ประจำจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อประสานงานกำกับดูแล และตรวจสอบศูนย์พืชเศรษฐกิจ ในการกู้ยืมเงิน เงินอุดหนุน เงินชดเชย หรือผลประโยชน์อื่นๆ เข้าบัญชีธนาคารของผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจโดยตรง

อย่างไรก็ดี คณะผู้ร่าง พ.ร.บ. มีเป้าหมายหนึ่งในการจัดตั้งสำนักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติในครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รวมถึงการสร้างมูลค่าเพื่อส่งออกสินค้าและบริการที่ต่อเนื่องจากพืชกัญชาที่มีมูลค่าในพืชเศรษฐกิจโลกปีละกว่า 30 ล้านล้านบาท หากสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายไทยจะสามารถแย่งตลาดโลกได้ขึ้นต่ำประมาณ 10% ของมูลค่าตลาดรวม หรือประมาณ 3 ล้านล้านบาทต่อปี และในอนาคตสำนักงานแห่งนี้จะรวมพืชสมุนไพรและไม่มีค่าบริหารจัดการอยู่ในที่เดียวกัน ●

**พืชกัญชา**  
**ตากแดดเป็นสารสกัด**  
**เป่ากบเยลลี่**  
**ตลาดโลกดีขึ้น 10%**  
**ของมูลค่าตลาดรวม**  
**หรือ 3 ล้านล้านบาท**  
**ต่อปี**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือ ประชาชาติธุรกิจ  
หัวข้อข่าว : สวนกล้วยไม้9จังหวัดปิดกิจการสูญ6พันล.

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 5330 หน้า : 19(ขวา)



**วิกฤต** - ผู้ประกอบการกล้วยไม้ 9 จังหวัดได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดตลอดปี 2563 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทำให้ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายเลิกกิจการไปแล้ว

## สวนกล้วยไม้9จังหวัดปิดกิจการสูญ6พันล.

ผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไม้กระทบหนัก ประกาศเลิกกิจการ 70% สูญรายได้ 6,000 ล้านบาท รุกกำลังซื้อภายในประเทศลดลง ส่งออกค่าระวางแพง 2-3 เท่า ราคาตกต่ำเหลือร้อยละ 60-80 สต. ร้องรัฐบาลเยียวยา 20,000 บาทต่อไร่ คาดใช้เวลา 2 ปี ตลาดกล้วยไม้ฟื้นตัว

นายพยงค์ คงอุดมทรัพย์ เจ้าของสวนแอ็ดวานซ์ การ์เด้น ดีไซน์ & ประธาน สหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทยเปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบแรกตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ต่อเนื่องถึงการระบอบรอบใหม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจกล้วยไม้ ถือว่าเป็นวิกฤตหนักที่รุนแรงที่สุดของผู้ประกอบการกล้วยไม้ สร้างมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 5,000-6,000 ล้านบาท จากที่ผ่านมา ก่อนเกิดโควิด-19 ประเทศไทยมีการ

ส่งออกกล้วยไม้ประมาณ 2,500-3,000 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนทั้งประกาศเลิกกิจการกว่า 70% เนื่องจากระดับประคองธุรกิจไปไม่ไหวเพราะไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ ทั้งค่าแรงพนักงาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าปุ๋ย ฯลฯ ในที่สุดเกษตรกรหรือผู้ประกอบการปลูกกล้วยไม้จะเริ่มหายไป

“สหกรณ์ดูแลผู้ประกอบการกล้วยไม้ทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และปทุมธานี มีสมาชิกหลายพันคน มีผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่ธุรกิจกล้วยไม้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน ตอนนี้ชาวสวนกล้วยไม้ลำบากกันมาก อีกทั้งยังเจอน้ำทะเลหนุน น้ำในเขื่อนก็จะท่วม กลายเป็นน้ำเค็มหนุนเข้ามาในพื้นที่ไม่สามารถ

นำมาใช้รดกล้วยไม้ได้ ซึ่งทางสหกรณ์ได้พยายามช่วยเหลือให้ชาวสวนพยุงธุรกิจไปได้”

นายพยงค์กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมากล้วยไม้ถือว่าเป็นสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และอันดับ 1 ของโลกที่มีการส่งออก เช่นกล้วยไม้สกุลหวาย จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยการจ่ายค่าชดเชยสวนกล้วยไม้ 20,000 บาทต่อไร่ ซึ่งทางสหกรณ์ได้มีการยื่นเรียกร้องไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ไม่มีผลตอบรับกลับมา ครั้งนี้เจอวิกฤตน้ำท่วมปี 2554 ตอนนั้นรัฐบาลมีการเยียวยาและธุรกิจเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งและสร้างรายได้เข้าประเทศไทยจำนวนมาก แต่ในคราวนี้ธุรกิจกำลังล้ม และหากไม่มีการเยียวยาคงล้มไปเกือบหมด ทั้งนี้ อยากให้รัฐบาลเหลียวแลและหันมามองธุรกิจนี้บ้าง





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือ ประชาชาติธุรกิจ  
หัวข้อข่าว : สวนกล้วยไม้9จังหวัดปิดกิจการสูญ6พันล.

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  
ฉบับที่ : 5330 หน้า : 19(ขวา)

เพราะผู้ประกอบการกล้วยไม้ที่มีรายได้อาจก็เสียภาษีเหมือนกัน

“อยากจะเป็นเสี่ยงสะท้อนจากชาวสวนกล้วยไม้ไม่ถึงรัฐบาลว่า สิ่งที่เราเรียกร้องมันไม่ได้เยอะเลยกับการที่จะประคองอาชีพกล้วยไม้ให้คงอยู่ต่อไป เราเข้าใจว่ารัฐบาลก็ลำบากเพราะต้องกู้เงินมาเพื่อพยุงเศรษฐกิจในประเทศ และไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ ทุกคนก็ลำบากเพราะไม่รู้ว่าจะโควิด-19 จะหายไปเร็ว ๆ แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ไม่ว่าอาชีพไหนก็คนไทยด้วยกัน”

นายสุวิทย์ แสงเทียน เจ้าของสวนกล้วยไม้บ้านโป่งออร์คิด & ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกล้วยไม้ จ.ราชบุรีกล่าวว่า ภาพรวมของตลาดกล้วยไม้ในประเทศตอนนี้ได้รับผลกระทบเนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง โดยตลาดในประเทศที่ผ่านมาน่าจะออกกล้วยไม้ไปไหวพระ ซึ่งยังมีการซื้อขายปกติ แต่ถือว่าขายได้ไม่มาก ด้านการบริโภคใช้ในงานอีเวนต์ อาทิ งานแต่งงาน งานศพ แต่เมื่อเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ก็ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ

ส่วนการส่งออกสามารถระบายออกไปได้ปกติในตลาดจีนและตลาดเพื่อนบ้านในแถบใกล้เคียง แต่ฝั่งยุโรปยังส่งออกได้น้อย ทำให้ยอดจำหน่ายกล้วยไม้ลดลงเป็นเท่าตัว ผู้ประกอบการต้องหันมาส่งเสริมการบริโภคในประเทศ แต่ก็ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด เพราะปกติปริมาณการส่งออกที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้แบ่งสัดส่วนไว้ประมาณ 50% ขายตลาดภายในประเทศ 50% แต่ลักษณะของสวนที่เลี้ยงกล้วยไม้ได้ดีมีคุณภาพ ส่งออกประมาณ 70% และขายในประเทศประมาณ 30% ซึ่งการผลิตยังคงเดิมแต่ความต้องการน้อยลง

“ตอนนี้กำลังเจอปัญหาเรื่องการส่งออก เพราะค่าขนส่งแพงขึ้น 2-3 เท่าตัวถึงเราจะมิลินค่ามากเพียงใด แต่เครื่องบินมีจำกัด ทำให้ยอดจำหน่ายลดลง เพราะเป็นเครื่องบินขนส่ง ซึ่งปกติจะเป็นเครื่องบินที่มีผู้โดยสารและขนสินค้าไปได้บ้าง เมื่อไม่มีคนเดินทางไปด้วย ค่าขนส่งก็แพงขึ้นเป็นเรื่องปกติ เป็นไปตามสถานการณ์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับผลกระทบในเรื่อง

ของราคาที่ตกต่ำลง จากเดิมเคยขายในราคา 1-2 บาท/ช่อ ปัจจุบันขายได้ 0.60-0.80 บาท/ช่อ เนื่องจากกล้วยไม้ล้นตลาด”

ทั้งนี้ ปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการประกาศเลิกกิจการ ส่วนใหญ่เป็นสวนขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ 5-20 ไร่ ส่วนสวนขนาดใหญ่มีการลดพื้นที่การปลูกลง 20-30% เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูง อาทิ ค่าแรงงาน ตอนนี้บางรายก็ปล่อยให้โรงเรือนว่างโดยที่ไม่มีการรื้อถอน เพื่อให้มีการใช้แรงงานน้อยลง และดูแลในส่วนที่ยังคงมีการปลูกกล้วยไม้อยู่ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นก็ขยายกลับไปยังโรงเรือนเดิม

“จากการสังเกตมีผู้ประกอบการเริ่มถอดใจและจะไม่ทำต่อประมาณ 10-20% และถ้ากระแสกล้วยไม้ยังไม่กลับมาสู่สภาวะปกติภายในกลางปี 64 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเลิกกิจการเพิ่มขึ้นสูง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง การบริโภคค่อย ๆ ฟื้นกลับมา คาดว่าไม่เกิน 2 ปีตลาดกล้วยไม้จะฟื้นตัวเพราะจากการเลื่อนงานอีเวนต์ที่สะสม”

# ทิศทางซีเอสอาร์ 'อินทัช' แผนพัฒนายั่งยืนคือหน้าที่ภาคธุรกิจ



**นอกจากการลงทุนในธุรกิจ** โทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้น และเข้าไปบริหารงาน (holding company) เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแล้ว อีกบทบาทหนึ่งของ **"อินทัช"** คือการทำงานด้านพัฒนาเยาวชน และชุมชน ผ่านโครงการต่าง ๆ อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนายั่งยืน โดยนำทรัพยากรความเชี่ยวชาญขององค์กรมาสร้างให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดและ

ทำกิจกรรมเพื่อสังคม สำหรับปีนี้ก็เช่นกัน อินทัชคงยังมีแผนจะพัฒนาโครงการเดิมที่ทำอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการข้าวเพื่อสุขภาพ รวมถึงโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัชที่จัดมา 14 ปี พร้อมทั้งตั้งเป้าลงพื้นที่ชุมชนใหม่ ๆ เพื่อพูดคุยกับคนที่หลากหลายในการหาเพนพอยต์มาเป็นแนวทางการพัฒนาสังคมยั่งยืน

เบื้องต้น **"รัฐภววรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา"** ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า วิสัยทัศน์ด้าน

ความยั่งยืนของอินทัชมุ่งพัฒนา และสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นและนักลงทุน คู่ลงทุน พนักงาน หน่วยงานภาครัฐ และกำกับดูแล สถาบันการเงิน สังคม ชุมชน คู่ค้า เป็นต้น

โดยกรอบการพัฒนายั่งยืนของอินทัช แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่

**หนึ่ง** การลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหน่วยงานการพัฒนาเศรษฐกิจขององค์กร เช่น new business, venture capital (VC) ที่จะดูเรื่องการเติบโต และเป้าหมายองค์กรเพื่อสร้างมูลค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอสอาร์  
วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564  
ปีที่: 43 ฉบับที่: 5330  
หน้า: 28(ขวา), 27  
PRValue (x3): 574,290  
หัวขั้วข่าว: ทิศทางซีเอสอาร์ 'อินทัช' แผนพัฒนายั่งยืนคือหน้าที่ภาคธุรกิจ

คลิป: สีสี่

สอง การพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะพนักงานอินทัช เราจะโฟกัสให้พนักงานได้คำตอบแทน และสวัสดิการที่เป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ให้โอกาสเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ซึ่งบางคนอาจโฟกัสเรื่องการเงินการลงทุน (investment finance) หรือเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งยังให้พนักงานมีโอกาสร่วมคิด เสนอไอเดีย และทำโครงการจิตอาสาเพื่อสังคมด้วยตนเอง โดยบริษัทสนับสนุนงบประมาณให้

สาม การลงทุนทางสังคม ตรงนี้จะโฟกัสอยู่ 2 ด้าน คือ การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนและชุมชน เพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีตามความเหมาะสม รวมถึงเข้าถึงสิ่งที่ทำให้ตัวเขามีทักษะหรือความสามารถ หรือมีแนวทางการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นจากเดิม ส่วนอีกด้านคือการสนับสนุนการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสำคัญของประเทศ เช่น การผลักดันโครงการเกษตร, การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ด้วยการให้ทำเกษตรแบบไร้สารเคมี สร้างแบรนด์ด้วยตนเอง เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม มีตลาดเอง ขายได้ด้วยตนเอง พร้อมส่งเสริมให้ขยายผลความรู้ไปยังที่อื่น ๆ

“รัฐสุวรรณ” ยกตัวอย่างโครงการข้าวเพื่อสุขภาพ พร้อมกับฉายภาพรวมผลดำเนินงานว่าเป็นการลงทุนทางสังคมที่ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง หลังจากทำโครงการมาตั้งแต่ปี 2555 ใน 7 พื้นที่ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านดักคะนน ต.ธรรมามูล อ.เมือง จ.ชัยนาท, เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังเกต เรือนจำกลางสุรินทร์ ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์, วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง ต.บ้านฝาง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำน่านบ้านป่าใหม่ ต.ป่าใหม่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช, วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทำงานแสมสุข ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก และวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว



รัฐสุวรรณ สาทองคี ณ ออยุธยา

ชุมชนตำบลนาข้าว อ.เขียงคน จ.เลย “โดยหลักการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้าน ให้ความรู้ในการปลูกข้าว และทำเกษตรแบบไร้สารเคมีว่ามีข้อดีหรือจะช่วยให้มีรายได้เพิ่มอย่างไร รวมถึงสภาพร่างกาย สภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างไร ชั้นที่สองส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน มีเครือข่าย บริหารจัดการในชุมชนด้วยตนเอง หากจุดเด่นต่อยอด และเชื่อมต่อกับหน่วยงานข้างนอก มีผลิตภัณฑ์สร้างแบรนด์ของตนเอง มีช่องทางการขาย ทำให้เขาเติบโตเป็นเอสเอ็มอีขนาดย่อม”

“ปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 7 พัฒนาไปสู่ขั้นที่สองเรียบร้อยแล้ว เช่น วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2559 เมื่อก่อนเป็นพื้นที่แห้งแล้ง ไม่มีคลองชลประทาน ปริมาณน้ำฝนน้อย แต่ในปัญหาดังกล่าวกลับพบว่าข้าวหอมมะลิเป็นพืชผลที่เหมาะกับพื้นที่ เพราะทำให้ข้าวมีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม จากนั้นอินทัชร่วมกับภาครัฐส่งเสริมชุมชนให้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา ให้ปลูกข้าวแบบไร้สารเคมี ทำให้ต้นทุนการปลูกข้าวลดลงเฉลี่ยต่อไร่ 50% สามารถผลิตข้าวที่ปลอดภัยได้รับการรับรอง

## มาตรฐาน GAP”

“ผลลัพธ์คือจากเดิมเคยขาย กิโลกรัมละ 20 บาท แต่ตอนนี้ขายได้ แพ็กละ 60-80 บาท ทั้งยังต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของชุมชนเอง จากข้าว 1 กก.จนกลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เช่น น้ำส้มสายชูหมักจากข้าวหอมมะลิ (Jasmin Rice Vinegar), เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักผสมน้ำเมลลอน (Melon Vinegar Drink) จนทำให้ส่วนต่างกำไร (profit margin) เพิ่มขึ้น 100% และตอนนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจมาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแล้ว”

“รัฐสุวรรณ” บอกว่า อินทัชจะทำงานกับชุมชนทุกแห่ง 2-3 ปีเท่านั้น จนเมื่อบริหารจัดการได้ด้วยตนเองแล้ว จากนั้นจึงมาเป็นพี่เลี้ยง คอยติดตามผล และตอนนี้ทุกพื้นที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนหมดแล้ว อีกทั้งยังมีช่องทางการขายผ่านเฟซบุ๊ก ตรงนี้ยังถือเป็นเรื่องใหม่เพราะเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมามีในช่วงที่เราส่งเสริมให้ชุมชนใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางการขายจริงจัง จนพบว่าเริ่มมีผู้ติดตาม มีแอ็กทิฟการซื้อขายมากขึ้น

“ในอนาคตเรามองว่าถ้าหากช่องทางนี้แข็งแรง จะเอาเฟซบุ๊กเหล่านั้นมารวมในหน้าแพลตฟอร์มของเรา รวมกันเป็นมาร์เก็ตเพลส เพื่อให้คนทั่วไป และพาร์ทเนอร์ขององค์กรต่าง ๆ ติดต่อกับวิสาหกิจชุมชนได้โดยตรง จนทำให้คิดว่าคุณภาพความสำเร็จของแต่ละชุมชนไม่ใช่มองแต่ปัญหาในชุมชนอย่างเดียว แต่ต้องมองเห็นความต้องการของชุมชนด้วย ฉะนั้น ต้องพูดคุย และคลุกคลีกับชุมชน เพื่อให้ได้เพนพอยต์ และความต้องการออกมาเป็นข้อ ๆ”

“เพราะถ้าเราทำได้ตรงจุด จะทำให้มีการวางแผนอย่างถูกต้อง และตรงตามกับสิ่งที่เขาต้องการ บวกกับการเปิดโอกาสให้พวกเขาคิดแล้วทำด้วยตนเอง มีปัญหาที่ค่อย ๆ แก้กันไป เราก็จะได้ดึงคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนับสนุน และให้ความรู้ด้วย เพราะอินทัชไม่ได้เก่งเรื่อง

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: ดีไลฟ์/ซีเอสอาร์-เอชอาร์

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5330

หน้า: 28(ขวา), 27

Col.Inch: 141.80 Ad Value: 191,430

PRValue (x3): 574,290

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: ทิศทางซีเอสอาร์ 'อินทัช' แผนพัฒนายั่งยืนคือหน้าที่ภาคธุรกิจ

ข่าว เราต้องติดต่อกันเรื่องข่าวมาเป็นพี่เลี้ยงให้ชุมชนเรียนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญ ชุมชนต้องมีความซื่อสัตย์ด้วย เพราะการทำเกษตรไร้สารเคมี เราจะเน้นย้ำกับชุมชนว่าต้องมีความซื่อสัตย์ถึงจะอยู่ได้นานต่อเนื่อง"

นอกจากนี้ การเสริมศักยภาพเยาวชนผ่านโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมไทยกับอินทัช ก็เป็นอีกโครงการที่มีผลลัพธ์น่าพอใจ เพราะทำมาแล้ว 14 ปี ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านแล้วคิดวิเคราะห์ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ จนนำเสนอเป็นภาพศิลปะเพื่อกระตุ้นการพัฒนาความคิดของเด็ก ๆ ซึ่งเมื่อได้ผลงานแล้วจะมีการจัดนิทรรศการ มีการประมูลภาพ โดยรายได้ทั้งหมดจะสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระพรตราชสุตดา เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อันเป็นโครงการของมูลนิธิที่ทำมาทุกปี

สำหรับปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงมีการปรับรูปแบบมาทำออนไลน์ มีการประกวด เวิร์กช็อปผ่านออนไลน์ และจัดนิทรรศการ virtual exhibition พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถชมและเลือกซื้อภาพการกุศลผ่านระบบได้ทางเว็บไซต์อินทัช

สำหรับทิศทางซีเอสอาร์ ปี 2564 "รัฐภววรรณ" บอกว่า อินทัชวางหลักการทำงานออกเป็น 6 ข้อ คือ

หนึ่ง สถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา คือเผชิญกับโควิด-19 ระบาด ฉะนั้น สิ่งที่เคยทำยังคงต้องดำเนินต่อไป เช่น การหากลุ่มเป้าหมายในสังคม คน ชุมชนต่าง ๆ และเพนพอยต์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แล้ววางแผนทำงาน

สอง ศึกษา พูดคุยกับคน

27

ต่อจากหน้า 28

อินทัช

หลากหลายขึ้น อย่างเช่น ปลายปี 2563

เราทำเวิร์กช็อปเล็ก ๆ กับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มนักศึกษา เพื่ออยากรู้ว่าในมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ ถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมอยากจะทำอะไร เพราะคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตหลายคนบอกว่าทำอะไรก็ได้ที่จะทำให้ชีวิตของเขามั่นคง อาชีพมั่นคง ดูแลตนเองได้ บางส่วนบอกอยากใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีอยู่เอาไปช่วยขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจให้เร็วขึ้น รวมถึงการพูดคุยกับชาวบ้าน หรือกลุ่มชาวนาวิสาหกิจเล็ก ๆ เพื่ออยากเห็นความมั่นคงในอาชีพของเขา

สาม ทำอะไรต้องสอดคล้องกับแนวทางของภาครัฐด้วย ไม่ใช่ไปคนละทาง เช่น ภาครัฐจูงใจเกษตรกร เกษตรและสหกรณ์จะเน้นเรื่องของการตลาดนำการผลิต เน้นการตลาดภายในชุมชนให้คนยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง โครงการข่าวก็ต้องยึดหลักนี้มากขึ้น

สี่ ศักยภาพของบริษัทในฐานะที่เป็นโฮลดิ้ง หรือมีบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หรือดิจิทัล เราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานในโครงการอะไรได้บ้าง มากน้อยแค่ไหน

ห้า การมีส่วนร่วมกับพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด ทำกิจกรรมขับเคลื่อนไปด้วยกัน

หก การวัดผล ก่อนทำโครงการแต่อย่างต้องมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ ฉะนั้นจากนี้เราต้องวัดผลว่าโครงการทั้งหมดที่ทำ เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่อย่างละเอียดที่สุด และคอยวางแผนต่อว่าจะทำอย่างไร

จึงนับเป็นก้าวต่อไปที่อินทัชจะขับเคลื่อน เพราะสุดท้าย "รัฐภววรรณ" บอกว่า การทำโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนายั่งยืนคือหน้าที่ของภาคธุรกิจ และสังคมจะต้องเติบโต และมั่นคงไปพร้อมกับธุรกิจ





## 'ลгна' ฟังเกษตรกรทำไมต้องเผา??

### กลางกระแส

ฤดูหนาวกำลังหมดลง เช่นเดียวกับฤดูกาลการทำนากำลังเริ่มต้น ระหว่างนี้จึงเห็นการเผาประปรายตามผืนนาทั่วไป แม้ชาวบ้านจะรู้ว่าผิดกฎหมายก็ตาม

“ที่ต้องเผเพราะเวลาไถฟางข้าวจะไม่ไปขวางพาด ทำให้ไถสบายขึ้นรถดีนาไถง่ายขึ้น อีกอย่างรีบ พอทำครั้งที่ 2 เราต้องรีบเผาเพื่อจะดีนา รุ่นเก่าไม่ได้สร้างฝุ่นควันมลพิษพีเอ็ม 2.5 เราเห็นข่าวจากทีวี แต่อีกอย่างที่ต้องเผา เราไม่มีรถไถฟาง แต่ปีนี้ ผู้ใหญ่เขาหารถไถฟาง

มาให้เราก็นายฟางได้ด้วยนา 40 ไร่ขายฟางได้ 2,000 บาท จริง ๆ เราไม่ยอมเผา” นางสมบัติ พวงษ์ ชาวบ้านวัย 55 ปี อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา ที่ต้องทำนาบนที่นา 200 ไร่ต่อรอบ บอกเล่าถึงสาเหตุการเผาต่อซึ่ง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “ราชสาส์น รวมใจ ไม่เผานา” เพื่อลดฝุ่น PM2.5 อ.ราชสาส์น ภายใต้โครงการไม่เผาขึ้น โดยในวันที่ 3 ก.พ. 64 ได้อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชาวนาและชมรมการสาธิตจากวิทยากรผู้มีความรู้ ที่หอประชุมที่ว่าการอ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา

นายชาติวุฒิ วัฒน ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการนี้เข้ามาทำเพื่อทดแทนกิจกรรมการเผา โดยบทบาทของสสส.ได้เข้ามาทำงานกับชาวบ้านเพื่อ



ให้เกิดการเกื้อหนุนให้เกิดทางเลือกในการทำเกษตรกรรมที่เป็นมิตรโดยเสนอทางเลือกไม่ให้เผา และใช้ประโยชน์กับฟางข้าว เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเกิดความภูมิใจของเกษตรกรในพื้นที่ โดยใช้ความสามารถของผู้เ้าเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือ Prime Mover ในด้านความคิด การพัฒนา ส่งเสริมให้มีการสื่อสารและร่วมมือแก้ปัญหาอยู่กับภาคเอกชนหรือ บริษัทบริบาลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคม

พื้นที่ภาคกลางพบว่ามีการเผาในที่โล่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5

ไมครอน หรือ PM2.5 ในหลายพื้นที่อย่างหนักการแก้ไขปัญหาก็ตรงจุดจึงเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงภัยร้ายของมลพิษทางอากาศ

ด้าน นายเกียรติกร ปัญญาพจนกร นายอำเภอราชสาส์น เล่าว่าในพื้นที่ อ.ราชสาส์น มีพื้นที่ทำนา 30,000 ไร่คิดเป็นเกษตรกร 1,200 ราย เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเขตชลประทาน นั้นหมายถึงสามารถควบคุมไถในการทำนาได้ ดังนั้นชาวนาก็จึงทำนาปีละ 3 ครั้ง ทำให้ระยะเวลาในช่วงพักนาสั้นไปด้วย จึงเลือกวิธีเผาต่อซึ่งกับฟางข้าวเพราะช่วยให้ไถง่าย ทั้งนี้ราคาค่าดีนาจะเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ 100 บาทในพื้นที่นาที่ไม่ได้เผา ซึ่งเฉลี่ยราคาค่ารถไถนาจะคิดราคาไร่ละ 250-350 บาทและที่

สำคัญชาวสวนหนึ่งเช่าพื้นที่นาในราคาไร่ละ 1,000 บาทต่อปี ดังนั้น จึงต้องเร่งการทำงาน อย่างไรก็ตามแม้งางเป็นผลผลิตที่ขายได้ แต่พบว่า

รถรับซื้อฟางเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้ ชาวสวนเกี่ยวข้าวพร้อมกัน รถซื้อฟาง ซื้อไม่ทัน ทำให้ฟางจมน้ำ พ่อค้าไม่ซื้อ ฟังจำนวนฟางในพื้นที่ อ.ราชสาส์น มี 12,000 ตันต่อรอบการทำงาน

นายอำเภอราชสาส์น กล่าวว่า ราชสาส์นโมเดล เข้ามาเสริมกลไกไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้น โดยได้เริ่มต้นให้ ชาวสวนจำนวน 600 รายร่วมลงสัตยาบัน

ไม่เผา ขณะที่ทางอำเภอ ผู้ใหญ่บ้านประสานเพิ่มรถอัดฟาง โดยติดต่อยุติรถอัดฟางในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงมารับซื้อ และให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยพูดคุยกับชาวบ้าน ด้วยการอนุญาตให้รถอัดฟางผ่านพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่นา บางแห่งไม่ติดถนนทำให้รถอัดฟางเข้าไปไม่ได้ นอกจากนี้ยังได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้รถอัดฟางในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่

ศ.ดร.วิวัฒน์พงษ์เพียรจันทร์ หัวหน้าโครงการ Prime Mover สสส. กล่าวว่า แนวคิดลดการเผาในที่โล่งของภาคเกษตรพื้นที่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา คือ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจการทำนาวิถีใหม่ โดยไม่เผา ให้ชาวสวนมีความเข้าใจเรื่องภัยพิบัติฝุ่น PM2.5 มากขึ้น สร้างกระแสสังคม และใช้กลไกการจัดการชุมชนเข้ามาสนับสนุน โดยมีนายอำเภอเป็นหัวหน้าโครงการ มีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ห้ามปราม หากพบมีการกระทำความผิด ส่วนการจับกุมจะเป็นวิธีสุดท้าย

บทบาทของภาครัฐที่จะทำให้ชาวสวนหยุดเผาต้องเข้าไปช่วยลดปัญหาและหาทางออก.



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5330

หน้า: 1 (บน), 3

Col.Inch: 72.93

Ad Value: 98,455.50

PRValue (x3): 295,366.50

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำเค็มหนุนสูงสุดรอบ 10 ปี ประปาเค็ม-ส่งขาดน้ำทำนาปรัง

## 3 น้ำเค็มหนุนสูงสุด รอบ 10 ปี

ประปาเค็ม  
ส่งขาดน้ำทำนาปรัง

# น้ำเค็มหนุนสูงสุดรอบ 10 ปี ประปาเค็ม-ส่งขาดน้ำทำนาปรัง

## มาตรการควบคุมค่าความเค็ม

### ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่งลอง กำจั้นและบางปะกง

เดือน ก.พ.-เม.ย. วางแผนการระบายน้ำ

จากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระรามหก

เพื่อควบคุมค่าความเค็ม

บริหารจัดการเปิด-ปิดประตู

ระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

ตามจังหวะการขึ้น-ลงของน้ำทะเล

กำกับ สบ.10, 11 และ 12 บริหารจัดการ

ประตูระบายน้ำ และอาคารเชื่อมต่อกัน

โดย อบก.และ อบจ. เปิดรับน้ำเฉพาะ

เพื่อการอุปโภค-บริโภค เป็นครั้งคราว

พร้อมรายงานทุกวัน

วางแผนร่วมกับ (กปน.)

เพิ่มชั่วโมงในการทำ

Water Hammer Operation

สบ.3 และ 4 กำกับสถานีสูบน้ำ

ด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

ไม่สนับสนุนน้ำสำหรับเพาะปลูก

ร่วมมือ กปน.ปทุมธานี

ทำ Water Hammer Operation

วางแผนร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม.

ในการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำลง

กรณีวิกฤตจะผันน้ำจากลุ่มน้ำแม่งลอง

500 ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมค่าความเค็ม

ไว้ สบ.11 และ 13 ควบคุมการลำเลียง

ที่มา : กรมชลประทาน

ประชาชาติกราฟิก

**ป**ัญหาภัยแล้งและน้ำทะเล  
หนุนสูงสุดปีล่าสุดที่ผ่านมา ส่งผล  
ให้การผลิตน้ำของการประปา  
นครหลวง กรุงเทพฯ และปริมณฑล มี  
รสชาติเค็ม กระทั่ง กทม.ออกประกาศ  
เตือนภัย

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” ตรวจสอบ  
ข้อมูลย้อนหลังจากกรมชลประทาน พบว่า  
ปัญหาภัยแล้งและน้ำทะเลหนุนสูงเกิดขึ้น  
ในช่วงเวลาเดียวกันแทบทุกปี (พ.ค.-มิ.ย.)  
พบว่า ค่าความเค็มสูงสุดที่สถานีสูบน้ำ

น้ำสำแลเทียบกับค่าปริมาณน้ำท้าย  
เขื่อนเจ้าพระยาและพระราม 6 ปีนี้  
สูงที่สุดในช่วง 10 ปีนับจาก 2553

โดยล่าสุด วันที่ 5 ก.พ. ค่าความเค็ม  
สูงถึง 2.53 กรัมต่อลิตร จากปี 2562  
ที่มีค่าความเค็ม 2.19 กรัมต่อลิตร ซึ่ง  
เป็นระดับที่เกินเกณฑ์เฝ้าระวังปกติที่  
0.25 กรัมต่อลิตร และสูงกว่าค่ามาตรฐาน  
เพื่อการผลิตน้ำประปา 0.50 กรัมต่อลิตร

**เปิดปม 3 สาเหตุหลัก**

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัด  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

จากการประชุมติดตามสถานการณ์  
ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง  
พบว่า ความเค็มเกินค่ามาตรฐานมาจาก  
3 สาเหตุ 1) ปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้ง  
ปี 2563/64 น้อย 2) ปริมาณการใช้น้ำ  
มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ และ 3) อิทธิพล  
จากน้ำทะเลหนุนสูง และจาก storm  
surge บริเวณอ่าวไทย กล่าวคือ

วันที่ 2 ก.พ. 2564 ปริมาณน้ำใช้การได้  
เหลือประมาณ 4,295 ล้าน ลบ.ม. หรือ  
ประมาณ 24% ของความจุลดลงจาก  
ปีก่อนที่มี 34% และจากแผนจัดสรรน้ำ

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศไทย

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5330

หน้า: 1(บน), 3

Col.Inch: 72.93

Ad Value: 98,455.50

PRValue (x3): 295,366.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: น้ำเค็มหนุนสูงสุดรอบ 10 ปี ประปาเค็ม-ส่งขาดน้ำทำนาปรัง

ใช้ในฤดูแล้ง ที่วางไว้ 4,000 ล้าน ลบ.ม.  
ขณะนี้ใช้ไปแล้ว 2,290 ล้าน ลบ.ม.  
เหลือใช้อีก 1,710 ล้าน ลบ.ม.

## นาปรังเสี่ยงขาดน้ำ

ขณะนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำใน  
อ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ  
447 แห่ง มีปริมาณน้ำ 44,261 ล้าน ลบ.ม.  
หรือ 58% ของความจุอ่าง เป็นน้ำใช้การได้  
20,331 ล้าน ลบ.ม. หรือ 39% ส่วนปริมาณ  
น้ำไหลลงอ่างและระบาย ช่วงฤดูแล้ง  
ปี 2563/64 ของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่  
35 แห่ง ระหว่าง 1 พ.ย. 63-ปัจจุบัน  
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 4,718.13 ล้าน ลบ.ม.  
และระบายจากอ่าง 5,880.91 ล้าน ลบ.ม.

ขณะที่สถานการณ์การปลูกข้าวนาปรัง  
ที่ปลูกไปแล้ว 4.26 ล้านไร่ จากแผน  
1.90 ล้านไร่ ซึ่งเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา  
ปัจจุบันปลูกไปแล้ว 2.63 ล้านไร่ ส่งผล  
ให้มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ

## บริหารจัดการ คือทางออก

ล่าสุด นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี

กรมชลประทาน ได้สั่งให้ฝ่ายวังคณาพ  
น้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค บริเวณแม่น้ำ  
เจ้าพระยาเป็นรายชั่วโมงให้ระบายน้ำ  
เพื่อเจือจางความเค็ม ให้ติดตั้งเครื่องวัด  
ความเค็มแบบเรียลไทม์ 8 แห่งในแม่น้ำ  
ทำเงิน พร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไข  
และบรรเทาปัญหาค่าความเค็มไม่ให้เกิน  
เกณฑ์มาตรฐานน้ำประปา และการรักษา  
ระบบนิเวศ ทั้งยังขอให้ทุกภาคส่วน  
ประหยัดน้ำ เพื่อให้เพียงพอใช้ไปถึง  
ต้นฤดูฝนหน้า (ตามกราฟิก)



## ตั้ง'ธรรมนัส'ปธ.ทำงานจัดการที่ดิน

วันที่ 5 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงาน ติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล เสนอให้คณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางฯ พิจารณาต่อไป

นอกจากนั้นเห็นชอบเรื่องการจำแนกประเภทที่ดิน (ขอเปลี่ยนแปลงมติ ครม.เดิมเฉพาะแห่ง) ได้แก่ การจำแนกพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าปลายคลองห้วยไคร้-พระสทิง จ.สระแก้ว ออกจากเขตป่าไม้ถาวร เพื่อให้เป็นที่ทำกินของราษฎร หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น มีเนื้อที่ประมาณ 10,805 ไร่ และจำแนกพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าดงเขก จ.นครพนม มีเนื้อที่ประมาณ 1,648 ไร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการ และโดยให้กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการเร่งรัดสำรวจ การจำแนกประเภทที่ดินเพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวร นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้ดำเนินการสำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด มีเนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ประสานกับกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ให้มีที่ทำกินสามารถใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง และทั่วถึง เป็นธรรม



ถกชกฟอก - นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุม 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทนคณะรัฐมนตรี รัฐบาล และวิปฝ่ายค้าน เพื่อหารือกรอบเวลาการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคล ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

# ฝ่ายค้านได้42ชม.ชกฟอกกรมต. 38ขุนพลถลก4วัน

16-19กพ.ลงมติวันที่20  
บึกตูดักคอออย่าบิดเบือน  
กมธ.ชง200สสร.แก้รธน.  
ประชามติแทนสภาโหวต  
ตร.ปล่อยตัว22แกนมือบ  
รบ.-ฝ่ายค้านจัดเวลาลงตัว คีอกอภิปรายไม่ไว้วางใจ  
'บึกตูด'กับ 9 รมต.ช่วง 16-19 ก.พ. (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

38 ขุนพล

'ชวน'เชื่อ2ฝ่ายตกลงได้วันชกฟอก  
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง การหารือกรอบเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลกรณีที่ทำงไม่สามารตกลงกันได้ ว่า อย่าไปตั้งสมมุติฐาน หรือไปคิดว่าจะไม่สามารตกลงกันได้ ขอให้มีการหารือกันในช่วงบ่ายวันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ก่อน ซึ่งนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 1 นัดหารือ ฝ่ายค้าน รัฐบาล และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15672

หน้า: 1 (บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 328.05

Ad Value: 508,477.50

PRValue (x3): 1,525,432.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านได้ 42 ชม. ชักฟอรัมถด. 38 ขุนพลถด 4 วัน

ถามว่าโอกาสที่จะขยายเวลาการอภิปรายไปถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า เรื่องวันเวลาไม่ควรจะมีปัญหา ตกลงกันแล้ว วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ก็ไม่มีปัญหา เมื่อถามว่าหากไม่สามารถได้ข้อสรุปจะเป็นผู้ชี้ขาดหรือไม่ นายชวนย้อนถามว่า ทำไม่ถึงคิดว่าจะตกลงกันไม่ได้ ครั้งที่แล้วก็ตกลงกันได้

## รบ.-ฝ่ายค้านถกเวลาอภิปราย

ขณะที่ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เชิญตัวแทนฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมที่รัฐสภา โดยมีตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล อาทิ นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล นายชาติไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) นายอนุรักษ์ จูริมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) และตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน อาทิ นายประเสริฐ จันทรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา เลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน นายชัยวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ก.ก. ตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) อาทิ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภา เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อพิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังจากที่รัฐบาลตอบหนังสือกลับมายังสภาว่ามีความพร้อมในการเข้าชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป โดยใช้เวลาหรือกว่า 1 ชั่วโมง

## ลงตัว 4 วัน ฝ่ายค้านได้ 42 ชม.

จากนั้นนายสุชาติแถลงว่า ข้อสรุปเรื่องวันในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นจะเริ่มประชุมตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. ถึงประมาณเวลาตี 1 ของทุกวัน โดยคาดว่าจะจบการอภิปรายในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และโหวตในเสาร์วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ฝ่ายค้านจะได้เวลาประมาณ 42 ชั่วโมง ขณะที่รัฐบาลได้ตกลงกันว่าจะใช้เวลาพอประมาณในการชี้แจง โดยให้อยู่ในเวลา 4 วันของการอภิปราย จะ

เป็นการอภิปรายรายบุคคล ค่อยๆ เรียงตามลำดับชื่อไปเรื่อยๆ

นายวิรัชกล่าวว่า ฝ่ายค้านต้องใช้เวลาอภิปรายอย่างน้อยวันละ 10-12 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อให้ได้ครบกำหนดเวลา 42 ชั่วโมงที่ได้รับจัดสรร แต่การอภิปราย หากอภิปรายนายฯ สามารถพาตฟงไปได้หลายกระทรวง แต่หากอภิปรายรัฐมนตรีหลัก เมื่ออภิปรายแล้วก็ถือว่าจบแล้วจบเลย

เมื่อถามว่าสามารถใช้สไลด์ประกอบการอภิปรายได้หรือไม่ นายสุชาติกล่าวว่า ข้อบังคับไม่ได้ห้ามไว้ เพียงแต่เลขาธิการสภาขอความร่วมมือเนื่องจากกลัวมีภาพลุ่มเสี่ยงหลุดออกไป แต่หากฝ่ายค้านยืนยันว่าต้องเปิด ประธานซึ่งทำหน้าที่ในการประชุมอยู่ขณะนั้นก็ต้องเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนล้วนแต่มีวุฒิภาวะ รู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควร

## วิปค้านถกทั้งเป้าหลัก-รอง

นายสุทินกล่าวว่า ในเวลา 42 ชั่วโมงของฝ่ายค้านนั้นเบื้องต้นจะพยายามให้จบใน 4 วัน และโหวตในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ แต่คำว่าพยายามคือทั้งสองฝ่ายพยายามบริหารเวลาร่วมกัน แต่ถ้ามีเหตุสุดวิสัยจริงๆ โดยที่ทุกฝ่ายได้พยายามบริหารเวลาแล้วต้องขยายเวลาออกไป ทั้งนี้ การอภิปรายรัฐมนตรีถ้าใครเป็นเป้าหมายหลักก็ถูกอภิปรายไป แต่สามารถโยนไปถึงเป้าหมายรองได้ เช่น เมื่ออภิปรายนายกรัฐมนตรีแล้วพูดถึงด้านสาธารณสุขก็สามารถโยนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ หรือเมื่ออภิปรายถึงนายฯด้านเศรษฐกิจก็สามารถโยนไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้ เชื่อว่าหากเป็นไปตามที่ตกลงกันนี้ การอภิปรายจะเป็นไปอย่างราบรื่น

## ฝ่ายค้านส่ง 38 ขุนพลฆ่าเหละ

จากนั้นแกนนำ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมประชุมเพื่อแบ่งเวลาและจำนวนผู้อภิปรายในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้าน โดยนายประเสริฐ จันทรวงทอง เลขาธิการพรรค พท. กล่าวว่า ที่ประชุมกำหนดผู้อภิปรายทั้งสิ้น 38 คน พรรค พท. มีผู้อภิปราย 15 คน เวลา 1,185 นาที พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ผู้อภิปราย 13 คน เวลา 710 นาที พรรคเสรีรวมไทย (สร.) 5 คน เวลา 160 นาที พรรคประชาชาติ (ปช.) 1 คน เวลา 80 นาที พรรคเพื่อชาติ (พช.) 1 คน เวลา 40 นาที พรรคพลังปวงชนไทย 1 คน 80 นาที พรรคเศรษฐกิจใหม่ 1 คน (นายมีชัยวัญแสงสุวรรณ์) เวลา 60 นาที พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน (นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์) 30

นาที อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมหารือหรือกรอบเวลาเบื้องต้นเท่านั้น ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือลดเวลาและผู้อภิปรายของแต่ละพรรคได้อีก

## 'บักตู' ค่อยไม่หนักใจศึกอภิปราย

วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เล่าเรื่องผ่านแอปพ็อดคาสต์ (PODCAST) ไทยคู่ฟ้า ว่ายินดีและดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสที่ได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ รับฟังถึงบ้านแบบสบายๆ ไม่ได้เล่าว่าทำอะไรบ้าง แต่อยากมาเล่าว่าทุกคนได้รับอะไรไปแล้วบ้างที่ตนและรัฐบาลได้ทำ โดยในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะมีขึ้นนั้น รัฐบาลจะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

“ผมก็ยังไม่มื่ออะไรหนักใจในตอนนี ก็ขอให้เป็นการอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ให้เกิดปัญหาอื่นๆ ในการที่จะทำให้เกิดผลกระทบในหลายๆ อย่างด้วยกันซึ่งทุกคนทราบดี ก็ขอให้ทุกคนช่วยกันติดตามชมจะได้เข้าใจในสิ่งที่รัฐบาลทำ เพื่อจะมีคนเอาไปบิดเบือน ก่อนหน้านั้นในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย อันนี้เป็นคนละเรื่องคนละเวลาทั้งหมด” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

## 'วิษณุ' ชี้ 'ปู' ยังกลับไทยได้

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าคดีจำนำข้าวหมดอายุความในเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ว่าคดีแพ่งและคดีอาญาไม่ได้ขาดอายุความ คดียึดทรัพย์และบังคับคดียังไม่ขาดอายุความ อายุความบังคับคดีคือ ถ้ายึดไม่ได้ภายใน 10 ปี ยึดมาได้เท่าไรก็เท่านั้น ที่เหลือก็ยังไม่ขาดอายุความ บางคดีที่ยึดทรัพย์เวลานี้ยังไม่นับหนึ่งด้วยซ้ำ ส่วนคดีแพ่งได้ฟ้องไปหมดทุกคดีแล้ว เมื่อฟ้องอายุความก็จะหยุด ส่วนคดีอาญาของโครงการรับจำนำข้าวมี 1,188 คดี อยู่ระหว่างกระบวนการ ยังไม่มีคดีใดที่ขาดอายุความแต่คดีเดียว และคดียึดทรัพย์บังคับคดี ได้ยึดทรัพย์ไปแล้วจำนวนมาก ยังต้องตามยึดต่อ เพราะไม่รู้ว่าจะทรัพย์อยู่ที่ไหน ขณะนี้เท่าที่ทราบได้ยึดบ้านและรถแล้ว กำลังจะนำชายทอดตลาด ในส่วนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายฯ ได้ยึดไปแล้วจำนวนหนึ่ง ที่เหลือที่คิดว่าใช้นั้น ไม่ใช่ทรัพย์เขา ยังมีเวลาตรวจสอบ ยังไม่ขาดอายุความที่ต้องยึดต่ออีกเยอะ คดีความที่จะหมดอายุความเร็วที่สุดคือปี 2565 แต่ถ้าดำเนินการอะไร อายุความนั้นก็จะไม่หมด เช่น คดีที่เกี่ยวข้องกับโรงสี เป็นต้น ผู้สื่อข่าวถามว่าการนิของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถือว่าปิดประตูกลับมาแล้วใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ปิด กลับมาได้ไม่มีปัญหา



การยึดทรัพย์กับการกลับประเทศคนละเรื่องกัน และมีลูกหนี้เยอะแยะที่เวลานี้ถูกตามยึดทรัพย์แต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไร

## ปชป.ลก'กก.บห.'ชิงเลือกซ่อม

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ร่วมกับคณะ ส.ส.ภาคใต้ของพรรค เพื่อพิจารณารับรองการส่งนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช และการเตรียมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายจรินทร์ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมว่า พรรค ปชป.จะมีการแถลงเปิดตัวส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช ในช่วงเย็นวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ส่วนการประชุมช่วงเช้าเป็นการได้หารือร่วมกับคณะ ส.ส.ของพรรคในเรื่องการเตรียมความพร้อมการรณรงค์หาเสียงในเขตเลือกตั้งดังกล่าว จะเน้นการนำเสนอนโยบายและผลงานต่างๆ ของพรรคที่ได้ดำเนินการแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา

## 'จรินทร์'เบรกส.ส.ปะทะพปชร.

เมื่อถามว่าการที่ ส.ส.ของพรรค ปชป.และพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์กรณีการต่อปากต่อคำกันไปมาในการส่งผู้สมัครครั้งนี้ จะทำให้ทั้ง 2 พรรคจะเกิดความขัดแย้งกันในการร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ได้ขอให้ ส.ส.ของพรรคเบาๆ ลงแล้ว ให้พูดเท่าที่จำเป็น ลดการกระทบกระทั่งกัน

เมื่อถามต่อการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อสัมพันธภาพระหว่างพรรค ปชป.และพรรค พปชร.หรือไม่ หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวว่า ได้พูดคุยกันแล้วว่าจะใช้แนวทางการหาเสียงในการเลือกตั้งที่เน้นการพูดถึงเรื่องของพรรค ปชป.โดยไม่ไปพาดพิงพรรคการเมืองใด ไม่ว่าคู่แข่งจะมาจากพรรคการเมืองใด

เมื่อถามว่าตอนนี้ยังไม่เริ่มการหาเสียง ส.ส.พรรค พปชร.พุดพาดพิงคนของพรรค ปชป.ว่าไปเกี่ยวข้องกับภารกิจเลือกตั้ง นายจรินทร์กล่าวว่า ทั้ง 2 ฝ่ายได้ออกมาชี้แจงเรื่องนั้นแล้ว

## เคาะ'พงศ์สินธุ์'ชิงเมืองคอน

ต่อมา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค ปชป. แถลงว่า กก.บห.มีมติ

ส่งนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ให้ลงสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 3 จ.นครศรีธรรมราช หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกพรรคในเขตเลือกตั้งดังกล่าว และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจากคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคแล้ว ถือเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สำหรับนายพงศ์สินธุ์เคยผ่านงานในตำแหน่งอดีตรองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยดำเนินการและผู้ชำนาญการประจำตัว ส.ส.นครศรีธรรมราช และยังเป็นนักวิชาการ รวมถึงเคยเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมการธิการต่างๆ

เมื่อถามว่า ในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีการกระทบกระทั่งระหว่างพรรค ปชป.กับพรรค พปชร.หรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า การเลือกตั้งเป็นกระบวนการประชาธิปไตย ก็หาเสียงไปตามปกติ เมื่อถามต่อว่า ในการเปิดตัวผู้สมัครของพรรค พปชร.มี ส.จ.ของพรรคการเมืองอื่นไปร่วมด้วย เกรงว่าจะมีการทะเลาะกันให้กันหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร ก็หาเสียงไปตามปกติ และยืนยันว่าความสัมพันธ์ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาหรือขัดแย้งกัน

## ยึดโมเดลสะตอฝึกเดียวสู้

นายพงศ์สินธุ์กล่าวว่า ขอบคุณหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรค และกรรมการสรรหา และประชาชนในพื้นที่ที่ให้โอกาสตนลงสมัครเลือกตั้ง ยืนยันว่าจะนำนโยบายและผลงานรัฐมนตรีของพรรคทั้ง 7 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการประกันรายได้เกษตรกร ทั้งนี้จากการทำงานคลุกคลีในพื้นที่ในเขตเลือกตั้งนี้มานาน เชื่อว่าประชาชนทั้ง 4 อำเภอจะยังให้ความไว้วางใจกับพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป

รายงานข่าวจากที่ประชุม ส.ส.ภาคใต้พรรค ปชป.เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แจ้งว่าได้มีการหารือถึงการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 จ.นครศรีธรรมราช โดยได้แบ่งการทำงานและขอให้ ส.ส.ภาคใต้ของพรรคทุกคนผนึกกำลังกันเป็นสะตอฝึกเดียวไปช่วยกันหาเสียงในครั้งนี้ ส.ส.และผู้บริหารพรรคจะลงพื้นที่ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง หลังจากปิดสมัยประชุมสภาจะเหลือเวลา 1 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง สำหรับการรับสมัครวันแรกในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ พรรคมอบหมายให้นายนิพนธ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรค ภาคใต้ พร้อมด้วยอดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช นำนายพงศ์สินธุ์ไปสมัคร ทั้งนี้พรรคเชื่อว่าจะสามารถเอาชนะได้ แต่อาจจะเหนื่อยและหนักกว่าการ

เลือกตั้ง ส.ส.ครั้งที่ผ่านมา

## 'บิ๊กป้อม'ดูนถมนปมส่งแข่งเลือกซ่อม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาน้ำประปา น้ำเค็ม ว่าได้สั่งการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ขณะนี้กำลังดำเนินการใช้น้ำจืดไล่น้ำเค็ม เพราะในปีนี้น้ำเค็มหนุนสูงมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อถามถึงประเด็นการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 3 จะทำให้กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ พล.อ.ประวิตรได้หยุดฟังคำถาม และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีด้วยสีหน้าบึ้งตึง ก่อนขึ้นรถยนต์และเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

## กมธ.แก้รธน.ถก 24 มี.ค. วาระ 2

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... แถลงถึงความคืบหน้าการประชุม กมธ. ว่า เนื่องจากการประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ยังมีบางประเด็นที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ และได้มอบหมายให้ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการยกร่างให้ที่ประชุม กมธ. พิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่า จะเข้าสู่การพิจารณาวันที่ 2 ในที่ประชุมรัฐสภา ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ ตามกรอบการดำเนินงานที่วางไว้ วันที่ที่ประชุม กมธ.ได้เรียนเชิญสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 109 คน ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 9 คน และ ส.ส. 101 คน เข้าชี้แจงเหตุผลรายละเอียดประกอบคำแปรญัตติ มีบางประเด็นที่ผู้ขอแปรญัตติขอถอนคำแปรญัตติและสงวนคำแปรญัตติบางมาตราเพื่อนำไปอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภาต่อไป ขณะที่ที่ประชุม กมธ.อยู่ระหว่างการรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดคำแปรญัตติของ ส.ส.ผู้ขอแปรญัตติด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนเข้าชี้แจงต่อ กมธ. ที่ประชุม กมธ.จะพิจารณารายงานให้เสร็จสมบูรณ์และนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป

"หลังจากวาระ 2 ผ่าน จะทิ้งไว้ 15 วัน คาดว่าจะเข้าสู่วาระที่ 3 ในวันที่ 16-17 มีนาคม หากวาระที่ 3 ผ่านแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการ



# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15672

หน้า: 1 (บนขวา), 8, 9

Col.Inch: 328.05

Ad Value: 508,477.50

PRValue (x3): 1,525,432.50

คลิก: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฝ่ายค้านได้ 42 ชม. ชักฟอกรมต. 38 ขุนพลถก 4 วัน

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มีขั้นตอนในการดำเนินการทั้งหมด 18 เดือน” นายสมคิดกล่าว

## ล็อกใช้ 500 เสียง แยกขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) รัฐสภา ที่มีนายวิรัช รัตนเศรษฐี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร. เป็นประธาน กกต. ได้พิจารณาแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจำนวน 5 มาตรา โดยเนื้อหาสำคัญที่มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 1.ว่าด้วยการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่ง ชั้นรับหลักการ และวาระสาม ในมาตรา 256 ที่ต้องใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติม จากร่างที่เป็นหลักพิจารณาที่กำหนดให้ใช้เสียง 3 ใน 5 หรือ 450 เสียง ได้เปลี่ยนมาใช้เสียง 2 ใน 3 หรือ 500 เสียงของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของสองสภา

## เลือกตั้ง 200 ส.ส. ยก 8 เดือน

2. ในหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาตรา 256/1 ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากเนื้อหาเดิม กำหนดให้มี ส.ส.ร. 200 คน มาจากเลือกตั้ง 150 คน และคัดสรร 50 คน 3. มาตราว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ร. เพิ่มเนื้อหาให้นำบทบัญญัติของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม จากเดิมที่ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกหลักเกณฑ์และวิธีการเลือก ส.ส.ร. เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้ง ส.ส.ร. ทำได้โดยรวดเร็ว ไม่ต้องรอการตราระเบียบหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องที่อาจทำให้การเลือกตั้ง ส.ส.ร. ล่าช้ากว่า 90 วัน 4. ว่าด้วยการประกาศรายชื่อ ส.ส.ร. กำหนดให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ประกาศ หลังจากที่ได้ประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้ว 5. เพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการเลือก ส.ส.ร. แทนตำแหน่งที่ว่างลง เพราะตายหรือลาออก หรือขาดคุณสมบัติ โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ร. แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน เว้นแต่จะเหลือเวลา

ทำร่างรัฐธรรมนูญไม่ถึง 90 วัน จะไม่ดำเนินการเลือกตั้งก็ได้ โดย ส.ส.ร. ต้องจัดทำร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 240 วันนับแต่วันที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก

## ประชามติผ่านถึงทุลเกล้าฯ

6. กรณีการยกร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มบทบัญญัติให้ ส.ส.ร. มีอำนาจแต่งตั้ง กกต. ยกเว้นรัฐธรรมนูญ หรือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ จากบุคคลที่เป็น ส.ส.ร. ส่วน กกต. อื่นอาจตั้งบุคคลที่ไม่เป็น ส.ส.ร. ได้ พร้อมกำหนดคุณสมบัติให้เลือกจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในการทำหน้าที่และกำหนดให้กรรมการเท่าที่จำเป็น 7. ประเด็นเมื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จได้แก้ไขและมีสาระสำคัญคือ ให้นำเสนอต่อรัฐสภา และกำหนดหน้าที่รัฐสภาเพียงแค่อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งฉบับภายใน 30 วัน โดยไม่ลงมติ จากนั้นภายใน 7 วัน ให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ กกต. เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติ จากเดิมที่กำหนดให้รัฐสภาลงมติตัดสิน หากมีมติไม่เห็นด้วยจึงต้องไปทำประชามติสอบถามประชาชน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ให้ กกต. ประกาศผลภายใน 15 วัน ถ้าเห็นชอบก็ให้ประธานรัฐสภานำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าฯ ทูลกระหม่อม แต่ถ้าไม่เห็นชอบให้ร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป และ 8. ประเด็นการตรวจสอบกระบวนการตรารัฐธรรมนูญ กกต. กำหนดรายละเอียดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันเพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยมีประเด็นที่เพิ่มเติมคือ หากพบกระบวนการตราไม่ถูกต้องตามกฎหมายบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

## ‘องอาจ’ ยันพรรคร่วมไม่แตก

วันเดียวกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) จัดเสวนา หัวข้อ “การเมืองไทยปี 64 ไปต่ออย่างไร” โดยมีนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายยุทธพร อิสรชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เข้าร่วม โดยนายองอาจกล่าวถึงการเมืองในปี 64 และรัฐบาลจะอยู่ได้หรือไม่ จากปัจจัยภายในที่ประกอบไปด้วยพรรครัฐบาล พรรคร่วม รวมทั้งทหาร พบว่าพรรคแกนนำรัฐบาลแม้จะมีการแข่งขันซึ่งกันและกัน การเลือกตั้งผู้ว่ากทม. แต่เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหา และเห็นว่าสิ่งที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนา

ยก มาเน้นในตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) จะสามารถควบคุมพรรคเป็นพรรคแกนนำรัฐบาลได้ ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาล อย่างพรรคภูมิใจไทยที่มี ส.ส. มากเป็นอันดับสอง แม้จะมีข่าวขบเกลียวกันจากปัญหาการไฟฟ้า หรือข่าวกับพรรคปชป. ในเรื่องการเลือกตั้งซ่อม จนครครีธรรมราช ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่จะทำให้เดินต่อไปไม่ได้ ประกอบกับกองทัพเองก็เดินร่วมกับรัฐบาลโดยไม่มีความแตกแยก

นายองอาจกล่าวต่อว่า ส่วนปัจจัยภายนอกที่พรรคฝ่ายค้านมีปัญหาคือขบเกลียวกันภายใน แม้แต่เรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่ควรมีเอกภาพที่ผ่านการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จนการเมืองไม่สามารถเดินต่อไปได้หรือจนกระทั่งพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัว นอกจากนี้ เรื่องโควิด-19 ปัญหาเศรษฐกิจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการชุมนุม คงต้องติดตาม แต่ในเรื่องการทำรัฐประหารอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น ดังนั้น จึงเชื่อว่าการเมืองจะเดินต่อไปได้ ยืนยันว่าพรรค ปชป. ไม่ได้เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล หลายสิ่งที่ดีเหมือนขัดแย้งเป็นแค่การแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะการเลือกตั้งซ่อมที่จนครครีธรรมราช แม้ถูกมองเป็นจุดขบเกลียวกันแต่ก็ไม่น่าทำให้ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้

## ‘อ้อย’ เชื่อนายกฯ ไม่ชิงยุบสภา

ด้านนายจาตุรนต์กล่าวว่า การเมืองไทยจะอยู่ได้หรือไม่ต้องดูจากรัฐบาล รัฐสภา และภาคประชาชน ในปี 2563 ที่ผ่านมา เกิดกระแสความรู้สึกอยากเปลี่ยนรัฐบาล เพราะเห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาในเรื่องของการบริหาร ปกป้องพวกพ้อง และทุจริต จึงเกิดกระแสต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาล และล่าสุดก็ได้มีการลงมติให้มีการตั้ง ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง ขณะที่ภายนอกสภาเริ่มมีการชุมนุมแต่มาในต้นปี 64 แม้จะไม่มีมีการชุมนุมภายนอก แต่ก็ไม่ทำให้การเมืองสงบร่มรื่น การเมืองจากนี้ไปจึงต้องดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหายังไง เรื่องใหญ่มากคือความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เห็นว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิด

(อ่านต่อหน้า 9)

## ต่อจากหน้า 8

## 38 ขุนพล

ขึ้น ต้องจับตาดูว่าฝ่ายค้านจะมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนและอภิปรายได้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือไม่ อีกทั้งไม่เชื่อทฤษฎีว่าความขัดแย้งในขณะนี้จะทำให้





**โดนอีก** - นายพริษฐ์ วัชรารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำกลุ่มราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มอีก 21 คน เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ร.บ.ธงชาติ และมาตรา 112 กรณีจัดกิจกรรมชุมนุมที่ สก.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์

พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคถอนตัว หรือนายกฯชิงยุบสภาเพื่อให้ได้เปรียบ และหนักตึกใหม่ถ้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญออกมาไม่เป็นคุณกับรัฐบาล

## เพนกวิน-นศ.พบต.รับข้อกล่าวหา

เวลา 10.00 น. นายพริษฐ์ วัชรารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำราษฎร พร้อมนักกิจกรรม นักศึกษาและเยาวชน 22 คน ที่ได้รับหมายเรียกจากการจัดกิจกรรมปล่อยแพะที่หน้า สก.คลองหลวง เดินทางรับทราบข้อกล่าวหาใน 2 คดีที่ สก.คลองหลวง โดยนายพริษฐ์หรือเพนกวิน น.ส.ปณิสา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง และเพื่อนที่ถูกหมายเรียกต่างเดินทางมาตามถนนด้วยการแสดงสัญลักษณ์ชูสามนิ้ว และมีประชาชนเข้ามาอบดอกกุหลาบให้กำลังใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินติดตาม ก่อนเข้าสู่พื้นที่ สก.คลองหลวง ท่ามกลางสื่อมวลชนทำข่าวจำนวนมาก ทั้งนี้ นายพริษฐ์และ น.ส.ปณิสา ได้ยื่นโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้า สก.คลองหลวง เนื่องจากมีการจำกัดพื้นที่การเดินทางให้เข้าไปที่ละคน นายพริษฐ์ต้องการให้เปิดพื้นที่เดินเข้าโดยสะดวก

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน 6 กองร้อย จาก จ.ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแถวดูแลความสงบเรียบร้อยบนถนนคลองหลวงด้านหน้า สก.คลองหลวง ปิดเลนถนนฝั่งนี้ทั้งหมด ปล่อยให้รถวิ่งข้ามชั้นสะพานข้ามแยก สก.คลองหลวง

ได้เท่านั้น รวมทั้งสะพานลอยคนข้ามในบริเวณดังกล่าวถูกปิด มีการตั้งแท่นปูนแบร์ริเออร์ เจ้าหน้าที่ยังนำรถฉีดน้ำแรงดันสูง “จีโน่” มูลค่า 25 ล้านบาทที่จัดซื้อจากประเทศเกาหลีใต้ เคยฉีดน้ำปนสารเคมีไล่ผู้ชุมนุมที่กรุงเทพฯมาแล้ว และมีรถควบคุมผู้ต้องขังจอดรอทำไว้

## 22คนเจอหมายเรียก5ข้อหา

สำหรับเพนกวินและเพื่อน รวมทั้งหมด 22 คน ถูกพนักงานสอบสวน สก.คลองหลวง ออกหมายเรียกใน 5 ข้อหา จากเหตุการณ์ร่วมชุมนุม #saveนิวมธ. โดยมีเพื่อนๆ และประชาชนให้กำลังใจจำนวนมาก ทั้งนี้ ในเหตุการณ์เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2564 ศูนย์นายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.คลองหลวงได้จับกุมตัว นิว ศิริชัย นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในข้อหาความผิดตามมาตรา 112 โดยต่อมา นายพริษฐ์ วัชรารักษ์ หรือเพนกวิน และ น.ส.ปณิสา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง พร้อมเพื่อนและมวลชนได้เดินทางมาที่ สก.คลองหลวง เรียกร้องให้ปล่อยตัวนายนิว กระทั่งเหตุการณ์ยืดเยื้อในวันที่ 15 มกราคม 2564 เมื่อนายชยพล ดนไทย์ หรือเทพ นักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2 คณะรัฐศาสตร์ หนึ่งในสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์ฯ เข้ารับ

ทราบข้อกล่าวหาความผิดตามมาตรา 112 โดยเพนกวิน รุ่ง และกลุ่มการ์ด Wevo ร่วมเดินทางไปด้วย แต่ต่อมามีการยกเลิกหมายจับ และในช่วงใกล้กัน กลุ่มราษฎรได้ปลดธงชาติลงมาจากยอดเสาธงหน้า สก.คลองหลวง โดยกลุ่มการ์ด Wevo ใส่ชุดดำล้อมเสาธงไว้ให้กลุ่มราษฎร นำฝืนธงสีแดงมีหมายเลข 112 สีขาว ชักขึ้นสู่ยอดเสาแทน ก่อนเกิดเหตุชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ายุติการกระทำดังกล่าว

## ทั้งหมดถูกดำเนินคดี5ข้อหา

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.คลองหลวง ได้ออกหมายเรียกผู้ชุมนุมจาก 2 เหตุการณ์ดังกล่าวรวม 22 คน รับทราบข้อกล่าวหา ดังนี้ 1.ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสดูดดมฝิ่นกันได้ง่าย ซึ่งมีประกาศหรือคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 2.ร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุม ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดในลักษณะที่เสี่ยง 3.ร่วมกันกระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไป 4.ร่วมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้า โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อการแพร่เชื้อโรค 5.ร่วมกันชักชวนหรือแสดงธงอันไม่สมควรต่อธงชาติในบริเวณสถานที่ราชการ

นายพริษฐ์ หรือเพนกวิน กล่าวว่า “ไม่ได้มีความหวาดกลัวใดๆ เพราะเคยเข้าเรือนจำมาแล้วครั้งหนึ่ง และก่อนหน้านั้นเคยถูกคนจากรัฐชู่ทำร้ายมาหลายรอบ อย่างที่ผมเคยเขียนจดหมายออกมาจากเรือนจำ ผมเสียสละอะไรก็ได้เพื่อเป้าหมายที่เราต่อสู้ ก็คือให้แผ่นดินเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ผมไม่กลัวอะไรแล้วแต่การต่อสู้จะเจ็บจน แต่วันนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าคนไปแห่งความตื่นรู้และความกล้าหาญได้ถูกจุดขึ้นแล้วทั่วแผ่นดิน คนที่ตื่นขึ้นมาได้เห็นแสงสว่างแล้วย่อมจะไม่กลับไปหลับหูหลับตาอยู่กับความมืดมิดอีก ไม่ว่าพวกผมจะอยู่แห่งใดหรือจะมีพวกผมหรือไม่ ผมเชื่อว่าการต่อสู้ของประชาชนจะดำเนินต่อไป เรามาไกลเกินกว่าจะกลับไปนับหนึ่งและเราจะไม่หันหลังกลับไปอีกต่อไป จะยังคงต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปเพื่อความ เป็นไท ดีกว่ายอมเป็นทาส”

ต่อมาบริเวณด้านนอก สก.คลองหลวง เพนกวิน และรุ่ง พร้อมเพื่อน ตั้งเครื่องขยายเสียงพูดปราศรัย เพนกวินกล่าวตอนหนึ่งว่า ทราบมาว่าจะมีการควบคุมตัวพวกตนทั้งหมดไปฝากขัง



โดยหลักของกฎหมายแล้วทำไม่ได้ เพราะพวกเรา ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนี มาตามหมายเรียกไม่ได้ ถูกจับตามหมายจับ

## ‘ครูใหญ่’งต.ชนกำลังมาเพียบ

เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. คลองหลวง เข้าควบคุมตัวการ์ดของกลุ่มคณะราษฎร 1 คน ที่เดินทางมาติดตามความเคลื่อนไหว บริเวณลานจอดรถเยื้อง สภ.คลองหลวง พร้อมยึด พลุควัน 4 ดอก ซุดเกราะอ่อน 1 ตัว โดยต่อมา นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และนาย อรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ เดินทางเข้าพบ พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง พร้อมด้วย ทนายความ

นายอรรถพล หรือครูใหญ่ กล่าวว่า วันนี้ ไม่กังวล เดินทางมารายงานตัวตามปกติ มีการ กล่าวหาว่ากระทำความผิด เราก็มารับทราบ ข้อกล่าวหาตามปกติ ที่น่าแปลกใจคือการทำ บรรยากาศให้ตึงเครียด ห้ามประชาชนขึ้นสะพาน ลอย เอรอดินค้ำแรงดันสูงเข้ามา เจ้าหน้าที่มา จำนวนมาก และการปิดถนนโดยไม่จำเป็น ทำให้ เกิดความวุ่นวายหรือยั่วยุให้เกิดความตึงเครียด โดยไม่จำเป็นหรือเปล่า

เวลา 12.22 น. บรรยากาศภายในห้อง สอบสวนของ สภ.คลองหลวง พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี ได้แจ้งกับ ทนายความและผู้ถูกกล่าวหาว่าให้ตั้งข้อหากรณี สื่อสารทุกชนิด สำหรับห้องสอบสวน นอกจาก พนักงานสอบสวนที่จะทำการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว

ยังมีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน 1 นาย เผ่าจับตายอยู่ ภายในอีกด้วย

เพจเพชบุรีราษฎรยืนยันว่า หากวันนี้ตำรวจ ฝากขังประชาชน 14 คนที่ศาลอัญบุรี และ เยาะชนอีก 2 รายแยกไปฝากขังที่ศาลเยาวชน มีมือบนแน่นอน

## ปล่อยตัวเพนกวินพร้อมเพื่อน

เวลา 16.00 น. พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ได้ปล่อยตัวนายพริษฐ์ หรือ เพนกวิน แกนนำราษฎร พร้อมพวกทั้งหมดหลัง เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ทุกคนได้ขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจออกจาก สภ.คลองหลวง มุ่งหน้า ไปหาเพื่อนที่ให้การกำลังใจบริเวณถนนหน้าอำเภอ คลองหลวง อยู่ติดกับ สภ.คลองหลวง เมื่อ กลุ่มมวลชนเห็นว่าทุกคนได้รับการปล่อยตัวต่าง สวมกอดกันด้วยความดีใจ

นายภานุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ให้สัมภาษณ์ ว่า พวกเรามาจับข้อกล่าวหาตามที่พนักงาน สอบสวน สภ.คลองหลวง มีหมายเรียกไปและก็ ไม่ได้หลบหนี และได้มีการพูดคุยกับผบก.ภ.จว. ปทุมธานี เป็นที่เข้าใจ

น.ส.ปณัสยา หรือรุ่ง เผยว่า มีการเจรจากับตำรวจคลองหลวงว่าไม่ให้ฝากขัง เพราะมี บรรทัดฐานมาแล้วที่ศาลอาญาในคดีอื่นๆ ข้อกล่าวหาของพวกเราไม่ร้ายแรง ไม่ได้หลบหนี ถ้าเอาไป ฝากขังจะทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองมากเกินไป การที่จะให้ความรุนแรงผู้เห็นต่างทางการเมืองนั้น ก็เห็นแล้วว่าไม่สามารถหยุดได้

# ป่วน'น้ำมันปาล์ม'ขาดหนัก เกลี้ยงห่างจำกัดปริมาณซื้อ

น้ำมันปาล์มขาดตลาด ห้างค้าปลีกค้าส่งปรับแผนจำกัดปริมาณซื้อ  
ซีเอสต็อกหดเหลือ 1.4 แสนตัน ต้นราคาผลปาล์มแตะ กก.ละ 7 บาท  
ต้นทุนน้ำมันปาล์มดิบ 39 บาท/กก. แชนราคาตลาดโลก โรงกลั่นสุด  
อันต้องลดกำลังการผลิต ผู้ส่งออกแจ็กพ็อตสองต่อ ต้นทุน  
พุ่งแถมพาณิชย์ยกเลิกมาตรการช่วยค่าขนส่ง



## "น้ำมันปาล์ม"

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานผลการสำรวจการจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดลึบค้าที่ผ่านมา ในห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ หลังได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าสินค้าขาดตลาด พบว่าน้ำมันปาล์มขาดตลาดจริง และมีการจำกัดปริมาณการซื้อ เช่น ห้างแม็คโคร ใน จ.นนทบุรี น้ำมันปาล์มขวดขนาด 1 ลิตร มีวางจำหน่ายเพียงยี่ห้อเดียวคือ โอสินี ขวดละ 49.33 บาท จำกัดปริมาณการซื้อรายละไม่เกิน 5 ลิ้ง หรือแพ็คเกจ 3 ขวดไม่เกินรายละ 20 แพ็ก น้ำมันปาล์มแบบบรรจุแกลลอนรายละไม่เกิน 5 แกลลอน โดยมีป้ายแจ้งว่าน้ำมันปาล์มขาดสต็อกชั่วคราว ขณะที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กซ์แวลู มีน้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร เหลือเพียงยี่ห้อเพชรและผึ้ง ราคาเฉลี่ยขวดละ 44 บาท

ส่วนร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นที่จำหน่ายน้ำมันปาล์มขวด 1 ลิตร ราคา 42-44 บาท หลายร้านไม่มีน้ำมันปาล์มบนชั้นวางจำหน่าย ทั้งที่ปกติมีขายทั้งหยก มรกต ทับทิม เกสร และโอสินีเมื่อสอบถามทางพนักงานแจ้งว่าสินค้าขาดชั่วคราว เช่นเดียวกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ที่มีเพียง 2 ยี่ห้อ คือ หยกและเทสโก้ ราคาขวดละ 47 บาท ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์

ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สาเหตุที่ตลาดน้ำมันปาล์มเคลื่อนไหวผิดปกติปลายเดือน ม.ค. 2564 ราคาสูง แต่ถึงเดือน ก.พ.ขยับขึ้น เป็นผลจากก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานประกาศว่าจะปรับเปลี่ยนนโยบายไม่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลปี 10 แต่หันไปผลิตปี 3 แทน ทำให้ผู้ประกอบการปรับแผนหยุดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ทันที ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับลดลง กก.ละ 1-2 บาท แต่ภายหลังได้ออกมาให้ความชัดเจนว่าจะยังคงผลิตน้ำมันไบโอดีเซลปี 10 ต่อเนื่อง แต่ให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด จากเดิมที่เคยสนับสนุนทำให้ราคาปี 10 ถูกกว่า ซึ่งเมื่อทราบข่าวดังกล่าวผู้ประกอบการจึงหวนกลับมาซื้อน้ำมันปาล์มดิบ ส่งผลให้ราคาล่าสุดขยับดีขึ้น โดยราคาผลปาล์มปรับขึ้นจาก กก.ละ 6 เป็น 7 บาท น้ำมันปาล์มดิบ จาก กก.ละ 37-38 เป็น 39 บาท ซึ่งเมื่อคิดเป็นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเฉลี่ยขวดละ 46-48 บาท

"โดยปกติเดือน ม.ค.-ก.พ.ทุกปี ไม่ใช่ช่วงที่ผลผลิตปาล์มออกสู่ตลาดมากนักอย่างเดือน ม.ค. ปาล์มทะลายนอกมาก 6 แสนตัน จะออกมาก ๆ เดือน มี.ค. ปริมาณ 8 แสนตัน ช่วงนี้ถือเป็นปลายฤดูแต่ราคากลับลดลงจากเรื่องปี 10 ซึ่งตอนนี้เริ่มขยับขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการกลับมาซื้อแล้ว ไม่ต้องกังวลว่าปริมาณผลผลิตปาล์มหรือน้ำมันปาล์มจะไม่เพียงพอ

พอใช้ เพราะปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าเรามีสต็อกน้ำมัน CPO 1.4 แสนตัน และเดือนหน้าจะมีผลผลิตออกมาอีก 8 แสนตันผลปาล์ม บีบีได้น้ำมัน 18% ซึ่งเพียงพอ"

## CPO แพง โรงกลั่นผลิตไม่ไหว

แหล่งข่าวจากอุตสาหกรรมโรงกลั่นเปิดเผยว่า สถานการณ์ราคา CPO ไทย กก.ละ 39 บาท แพงกว่าตลาดส่งออกอยู่ที่ กก.ละ 25-27 บาท ประเด็นนี้กระทบต้นทุนทำให้ผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขาดเดือดร้อน เพราะหากคิดราคาต้นทุนวัตถุดิบ 39 บาท บวกค่าผลิต ค่าขวดเฉลี่ย 3.50 บาท ค่าขนส่ง ภาษี VAT ต้องขาย 50 บาท/ขวดจึงจะคุ้มทุน แต่หากราคาขายพุ่งไปขนาดนั้นจะเข้าใกล้ราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่ขายอยู่ขวดละ 52 บาท จากเดิมน้ำมันปาล์มแค่ขวดละ 30 กว่าบาท เมื่อช่วงห่าง (แกป) ราคาใกล้น้ำมันถั่วเหลือง ผู้บริโภคจะเลือกซื้อน้ำมันถั่วเหลืองซึ่งถูกมองว่าพรีเมียมกว่า เมื่อแข่งขันต้นทุนไม่ได้ ผู้ผลิตแต่ละรายจึงลดกำลังการผลิตลง

## เบรกมาตรการอุ้มส่งออก

"ส่วนผู้ส่งออกก็แข่งขันไม่ได้ เพราะใครจะซื้อน้ำมันปาล์มดิบ กก.ละ 39 บาท ถ้าส่งออกแข่งกับราคาในตลาดโลกที่ซื้อขาย กก.ละ 25-27 บาท ซึ่งราคาในตลาดโลกตอนนี้ถือว่าแพงสุดในรอบ 10 ปี ตามมาเสี่ยงที่จะมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศมาขายในไทยหรือไม่ ก็เสี่ยงแต่ตัวเลขลักลอบวัดไม่ได้"

ล่าสุด กรมการค้าภายในรับทราบปัญหานี้และประชุมหารือเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 มีมติให้ยกเลิกมาตรการช่วยเหลือการส่งออก จากเดิมที่เคยช่วยค่าขนส่ง กก.ละ 2 บาท ตั้งแต่เดือน ก.ย. 63 ซึ่งเป็นช่วงที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศล้น 538,523 ตัน ราคาลง จึงต้องการระบายส่งออกไปตลาดโลก แต่ตอนนี้สต็อกน้อยเหลือแค่ 141,310 ตัน ไม่จำเป็นต้องช่วยส่งออกแล้ว เท่าที่ทราบมีการใช้สิทธิโครงการนี้ไป 44,000



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 8 - พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5330

หน้า: 1 (ขวา), 4

Col.Inch: 83.47

Ad Value: 112,684.50

PRValue (x3): 338,053.50

คลิป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ป่วนน้ำมันปาล์ม'ขาดหนัก' เกลี้ยงหางจำกัดปริมาณซื้อ

ตัน หรือคิดเป็นเงิน 80 ล้านบาท น้อยกว่าวงเงินที่ต้องขอไว้ 600 ล้านบาท”  
อย่างไรก็ตาม ต้นตอปัญหาที่แท้จริงเกิดจากโครงสร้างการผลิตปาล์มซึ่งหลังรัฐบาลสนับสนุนไบโอดีเซล มีเอกชนกระโดดมาเล่นในธุรกิจโรงสกัดมากขึ้นถึง 40 โรง ต้องแย่งซื้อผลปาล์มโดยให้ราคาแข่งแพง แต่เฉลี่ยแล้วหลายโรงงานใช้กำลังการผลิตเพียงแค่ 40% จากปกติควรใช้ 75% และเมื่อซื้อผลปาล์มแพคเกจต้องไปแข่งกันขายให้กับโรงกลั่น ส่งผลให้โรงสกัดแย่งลง หลายโรงงานขาดทุนต้องหยุดผลิตแต่การป้องกันปัญหาทำได้ยาก เพราะลงทุนโรงงานไปแล้วด้วยต้นทุนสูง และไม่สามารถเปลี่ยนไลน์ไปผลิตสินค้าอื่นได้

## เสียงเสียดลางส่งออก

นายกฤษฎา ขวณะนันท์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาส่งออกเฉลี่ยที่ กก.ละ 25-27 บาท ดีกว่าปีก่อน และสูงสุดในรอบ 10 ปี แต่ราคาไทยแพงกว่าราคาตลาดโลก สถานการณ์แบบนี้จะทำให้มีน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศแย่งส่วนแบ่งตลาดของไทยในอนาคต ไทยจึงต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุด สร้างสมดุลให้ทั้งซัพพลายเชนอยู่ได้

สำหรับภาพรวมการส่งออกปี 2564 คาดว่าจะส่งออก CPO ได้ 1.5 แสนตันใกล้เคียงปีก่อน แต่อาจมากหรือน้อย

กว่านี้ขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตปาล์มที่จะออกจริงในเดือน มี.ค. ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าผลผลิตผลปาล์มปี 2564/2565 จะมีปริมาณ 16.5-16.6 ล้านตัน จากปีก่อน 15 ล้านตัน

รายงานข่าวจากกรมการค้าภายในระบุว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2564 สต็อก CPO รวมเดือน มี.ค. มีปริมาณ 141,310 ตัน ลดลง 32.19% จากเดือน ธ.ค. 2563 ที่มี 208,396 ตัน แบ่งเป็นสต็อกในส่วนโรงสกัด 87,261 ตัน, โรงกลั่น 30,005 ตัน, คลัง 20,792 ตัน, ไบโอดีเซล 3,252 ตัน

## ใต้ผลปาล์มทยอยออกราคาร่วง

ด้านนายทศพล ชวัญรอด เจ้าของสวนปาล์มน้ำมัน และประธานภาคีเครือข่ายชาวสวนยางและปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย (คยปท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันปี 2563 ยอดการผลิตลดลงมาก เฉพาะในเครือข่ายคยปท.ทั่วประเทศ ผลผลิตปาล์มหายไป 30-40% เนื่องจากปี 2562 ถูกกระทบจากภัยแล้ง แต่ปี 2564 ผลผลิตน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านๆ มา เพราะถูกฝนตกชุกและยาว โดยผลผลิตจะเริ่มออก ก.พ.-มี.ค. 2564

ส่วนราคาผลปาล์มปี 2563 ราคาดีตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีอยู่ที่ 8 บาทกว่า/กก. เทียบกับราคาต่ำสุดเมื่อปี 2562 ที่ 2.20 บาท/กก. ปัจจุบันผลผลิตปีนี้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้ว ราคาปรับลดลง

มาอยู่ที่ 6 บาทกว่า/กก.

ปัจจัยสำคัญที่ราคาขึ้น เพราะรัฐบาลสมัยนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รมว. พลังงาน มีนโยบายสนับสนุนให้ปาล์มน้ำมันเป็นพลังงานทดแทนแปรรูปผลิตน้ำมันดีเซลปี 10 และปี 7 ประกอบกับนโยบายป้องกันการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข่าวจากร้านโชห่วย จ.พัทลุงเปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่ขยับราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันพืชเคลื่อนไหวต่อเนื่องเช่นกัน ช่วงเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ราคาต่ำกว่า 400 บาท/ลิ้น ปรับขึ้นเป็น 400 บาท/ลิ้น และล่าสุดราคาพุ่งขึ้นเป็น 540 บาท/ลิ้น ไล่ตามทันน้ำมันพืชอู่นที่ราคาอยู่ในระดับใกล้เคียงกันที่ 540 บาท/ลิ้น

# ผู้การปทส.ลั่น คดีรุกป่าสงวน ควรวทอนไม่ช้า

**พทลโยธิน** • ผู้การ ปทส.ลั่นคดีรุกป่าครอบครว “จิงรุ่งเรื่องกิง” ไม่ช้าแน่นอน ชี้เพิ่งรับคำร้องทุกข์ ต้องใช้เวลาสอบสวนหลักฐาน “บีกบ้อม” นิ่งหัวโต๊ะบ่เร่งจำแนกที่ดินป่าสงวนฯ 6.3 ล้านไร่

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 ก.พ. พท.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผบก.ปทส.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกรมป่าไม้เข้าแจ้งความเพิ่มเติมนางสมพร จิงรุ่งเรื่องกิง, น.ส.ชนาพรรณ จิงรุ่งเรื่องกิง และนายธนธร จิงรุ่งเรื่องกิง ใช้เอกสารที่ออกโดยมิชอบครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2,154-3-82 ไร่ ว่าเจ้าหน้าที่เพิ่งรับคำร้องทุกข์ไว้ จากนั้นพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนแวดล้อม รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดิน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และพยานบุคคลต่างที่ถูกอ้างอิงถึง

“เบื้องต้นเข้าช่วยความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และ พ.ร.บ.ป่า

ไม้ พ.ศ.2484 เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานตามขั้นตอน แต่รับรองว่าไม่ช้า เพราะขึ้นอยู่กับพยานจะมาให้ความร่วมมือหรือเปล่า

**อ่านต่อหน้า 12**

## ผู้การ ปทส.ลั่น

เช่น เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ส่วนการที่จะเรียกนายธนธร แม่และพี่สาวมาให้การ เป็นขั้นตอนที่ต้องได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เพียงพอ ส่วนนี้เขาก็มีสิทธิ์ให้การ ซึ่งนอกจากนายธนธรแล้วเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวนก็จะเรียกมาสอบทั้งหมด” พท.ต.ต.พิทักษ์กล่าว

วันเดียวกัน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทางและมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 1/2564 ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูล ความจำเป็น ความเหมาะสม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการ

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 2.การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) และ 3.การเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด เนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2525 (แก้ไขเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.2527) เนื้อที่ประมาณ 6.3 ล้านไร่ และให้รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในวาระอื่นๆ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) และรับทราบการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กองทัพภาคที่ 3 ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินต่อไป.



# ฝากไว้ที่ 'ฝ่ายค้าน'



เหลืออีก 1 สัปดาห์การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเริ่มขึ้น 4 วัน  
4 คืน ระหว่าง 16-19 กุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์  
ลงมติ

มีรัฐมนตรีที่ถูกยื่นชักฟอก 10 คน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์  
โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม,  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ, พล.อ.อนุพงษ์  
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายอนุทิน  
ชาญวีรกูล รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
สาธารณสุข, นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯและ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายนิพนธ์ บุญญามณี  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายสุชาติ ชมกลิ่น  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน, นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เป็นอีกครั้งที่มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายจำนวนมาก กระทั่งแทบ  
จะเรียกได้ว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะก็ว่าได้

มีการประชุมร่วมกันแล้ว ทั้ง 4 วันจะอภิปรายตั้งแต่เวลา  
09.00-01.00 น. หรือวันละ 16 ชั่วโมง ฝ่ายค้านได้วันละ 10-12  
ชั่วโมง รวม 4 วัน 40-48 ชั่วโมง ที่เหลือให้ฝ่ายรัฐบาลชี้แจง

40-48 ชั่วโมง อภิปรายรัฐมนตรี 10 คน  
แน่นอนบางคนจะเน้นที่บางคน ส่วนใหญ่จะแค่พาดพิงประกอบ  
เพราะอภิปรายหลายคนในเวลาจำกัด ทำให้มีการประเมินกัน  
แล้วว่าการชักฟอกครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ผ่านมา คือในที่สุดก็ผ่านไปโดย

ไม่มีอะไรเกิดขึ้น บาดแผลที่ฝากไว้อาจจะม  
บ้างแต่ไม่ทำให้อยู่ไม่ได้ หรืออะไรทำนองนั้น  
ที่ประเมินกันเช่นนี้ก็เพราะอารมณ์ความ  
รู้สึกต่อความล้มเหลวในการบริหารงานของ  
รัฐบาลอยู่ที่ความเสียหายด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนมีความทุกข์ในเรื่องการทำมา  
หากิน รายได้ที่ลดลง มองไม่เห็นความหวัง  
ว่าจะมีอะไรดีขึ้นในอนาคต

แต่กลับกลายเป็นว่า "รัฐมนตรีที่ดูแล  
เรื่องเศรษฐกิจ" กลับไม่มีใครถูกอภิปราย  
ยกเว้นแค่นายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้า  
ทีม ซึ่งหากจะโยงถึงรายละเอียดที่เป็นใน  
การปฏิบัติคงไม่ง่ายนัก เพราะเป็นงานของ  
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงมากกว่า

ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องจากทีมเศรษฐกิจ  
ของรัฐบาลเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนได้ไม่นาน  
ฝ่ายค้านต้องใช้เวลาในการทำงาน และเมื่อทำงานได้ไม่นานนัก  
หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวยังไม่น่าจะชัด จึงไม่เอามา  
ชักฟอกในครั้งนี้

แต่นั่นยังทำให้เกิดความเชื่อกันไปใหญ่น่าจะเป็นแค่การ

ชักฟอกตามธรรมเนียม ตามวาระเท่านั้นหวังผลให้แตกหัก  
คงไม่ได้

อย่างไรก็ตาม เพราะ “พล.อ.ประยุทธ์” และคณะที่สืบทอด  
มาจาก คสช.บริหารประเทศมา 7 ปีเต็ม โดยที่ในความเป็นจริง  
ไม่เพียงไม่มีอะไรดีขึ้น ซ้ำยังเกิดวิกฤตศรัทธามากมายกระทั่ง  
กลายมีการชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ลาออกครั้งแล้วครั้งเล่า  
จากประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ กระทั่งส่งผลต่อ  
เสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ไม่น้อย

และตรงนี้แหละที่เป็นประเด็น

ขณะที่ประชาชนกลุ่มหนึ่งรู้สึกสิ้นศรัทธาต่อรัฐบาล

หากฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่ได้สมกับอารมณ์ของประชาชนที่  
คาดหวัง ไม่สามารถตรวจสอบ หรือชี้ให้เห็นความล้มเหลว ไร้  
ความสามารถของรัฐบาลได้

ศรัทธาต่อการเมืองในระบบจะไม่เกิดขึ้น

และหากอาการหมดหวังกับการเมืองในระบบนั้นแปร  
ไปเป็นความเบื่อหน่าย มองเห็นแก่การประนีประนอมผล  
ประโยชน์ในกันและกันของนักการเมือง

ย่อมเป็นความน่าห่วง เพราะนั่นหมายถึงความสิ้นหวังกับ  
นักการเมือง ที่จะทำให้คนซึ่งคาดหวังกับผู้อำนาจนอกระบบ  
มีมากขึ้น

หากนักการเมืองไม่ช่วยกันทำให้ความหวังในระบบยังคงอยู่

ความชอบธรรมของการเมืองนอกระบบจะมีมากขึ้นใน

ความรู้สึกของประชาชน

**สุชาติ ศรีสววรรณ**